



Lãnh đạo UBND tỉnh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trao sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa cho thân nhân các liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngôi nhà chung của các gia đình liệt sĩ

Với chức năng hỗ trợ kết nối thông tin về mộ và hài cốt liệt sĩ, giúp các gia đình liệt sĩ tiếp cận, thực hiện và thụ hưởng các chế độ, chính sách liên quan, thời gian qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGDLS) tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, trở thành ngôi nhà chung của các gia đình liệt sĩ.

Hội HTGDLS tỉnh thành lập theo Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh. Tuy mới hoạt động được một thời gian nhưng những việc làm của Hội đã giúp thân nhân các liệt sĩ có một địa chỉ để sẻ chia, trao đổi, cùng nhau xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Ông Đào Minh Mẫn, Chủ tịch Hội chia sẻ: Hội hiện có 215 hội viên đến từ các tổ chức, đoàn thể và thân nhân các liệt sĩ. Hoạt động của Hội tập trung chủ yếu vào việc thu thập thông tin, nhân tìm đồng đội; tư vấn trực tiếp hoặc qua các kênh giúp đỡ các gia đình liệt sĩ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và những người đã hy sinh nhưng chưa được công nhận liệt sĩ, đồng thời hỗ trợ giám định ADN và giúp đỡ những gia đình liệt sĩ còn khó khăn về nhà ở...

Gia đình bà Vũ Thị Ngọc ở thôn Thái Phú Đoài, xã Hồng Phong (Vũ Thư) là gia đình đầu tiên được Hội HTGDLS tỉnh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Liệt sĩ Lưu Trọng Hợp (chồng bà Vũ Thị Ngọc) hy sinh ở chiến trường miền Nam khi người con trai duy nhất của ông bà mới được 17 tháng tuổi. Người con trai sức khỏe yếu cũng không giúp gì được bà. Gần 80 tuổi mà bà vẫn phải sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, dột nát. Cuối năm 2016, từ nguồn kinh phí vận động của Hội, gia đình bà được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây ngôi nhà mới. Cùng với sự giúp đỡ của họ hàng, ngày công của bà con lối xóm, ngôi nhà rộng 65m² trị giá 140 triệu đồng đã được khánh thành vào dịp giáp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trong ngôi nhà mới, bà Ngọc xúc động chia sẻ: Nếu

không có nguồn kinh phí vận động của Hội HTGDLS tỉnh có lẽ cuối đời tôi cũng không có một ngôi nhà kiên cố để ở. Tôi mong muốn thông qua Hội sẽ có nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ để nhiều gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi được xây nhà mới. Ngoài hỗ trợ nhà ở, đến nay, Hội HTGDLS tỉnh đã tặng 17 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ, hơn 100 suất quà là những chiếc chăn ấm cho mẹ liệt sĩ trị giá hơn 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động. Đặc biệt, từ khi thành lập đã có trên 70 cuộc gặp gỡ, trao đổi của thân nhân liệt sĩ trong tỉnh chưa tìm được hài cốt đến Hội để chuyển tải thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, nhờ đó bước đầu đã có 5 liệt sĩ được giải mã nơi hy sinh, trong đó 3 liệt sĩ đã xác định

được phân mộ, giúp 4 trường hợp hoàn chỉnh hồ sơ để nghị cơ quan chức năng công nhận liệt sĩ, giải quyết 3 trường hợp tranh chấp thờ cúng liệt sĩ... Tuy nhiên, hiện nay, Hội HTGDLS tỉnh vẫn chưa có nơi làm việc ổn định, chủ yếu làm việc tại nhà hội viên nên việc gặp gỡ thân nhân liệt sĩ để trao đổi thông tin với Hội cũng còn hạn chế. Hội mong muốn thời gian tới tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội tạo điều kiện để Hội sớm có nơi làm việc ổn định để thuận tiện trong công việc. Năm 2017, kế hoạch của Hội là thành lập các chi hội HTGDLS tại các huyện, thành phố; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, trong đó tập trung vào việc tổ chức đêm giao lưu với chủ đề "Tri ân liệt sĩ và trả lại tên cho anh" với mục đích chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về liệt sĩ và gia đình liệt sĩ thể hiện đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; tổ chức cho thân nhân một số gia đình liệt sĩ trong tỉnh đi thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước. Bên cạnh đó, phấn đấu vận động kinh phí để xây dựng 10 nhà tình nghĩa và tặng 30 sổ tiết kiệm cho các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

NGUYỄN DŨNG



Niềm vui của gia đình bà Vũ Thị Ngọc khi có ngôi nhà mới.



Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Thái Bình.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ Hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Với việc thành lập các tổ chăm sóc, bàn hương dẫn người bệnh, phiếu thăm dò, tổ chức các hội thi cho cán bộ, nhân viên tham gia, thời gian qua, Công đoàn ngành Y tế cùng các công đoàn cơ sở đã tích cực phối hợp với chuyên môn từng bước thay đổi thái độ, phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Năm nay 79 tuổi, ông Nguyễn Xuân Đức ở xã Thụy Trường (Thái Thụy) thường xuyên phải nhập viện do mắc bệnh phổi mãn tính. Điều trị tại tuyến cơ sở, bệnh thuyên giảm chậm, ông xin chuyển lên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Bình. Sau gần một tuần nhập viện cùng với điều trị tích cực, được sự chăm sóc tận tình, chu đáo của đội ngũ cán bộ Bệnh viện, bệnh của ông thuyên giảm rõ rệt. Ông Đức vui mừng cho biết: Tôi nhập viện trong tình trạng sức khỏe rất yếu, phải nằm ở khoa cấp cứu. Tại đây, cùng với điều trị, các bác sĩ thường xuyên thăm hỏi, động viên cũng như hướng dẫn tận tình người nhà cách chăm sóc giúp bệnh của tôi chuyển biến tốt. Tôi cảm thấy rất hài lòng với thái độ và phong cách phục vụ của bác sĩ, kỹ thuật viên tại đây.

Hiện nay, số lượng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Bình khoảng 120 người, tuy không nhiều nhưng diễn biến của bệnh rất phức tạp, khả năng lây truyền dịch bệnh cao vì vậy nếu không xác định tốt tư tưởng và có tình yêu nghề sâu sắc, đội ngũ cán bộ ở đây khó hoàn thành nhiệm vụ. Bác sĩ Nguyễn Duy Phấn, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện cho biết: Hầu hết các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện tuổi đời trẻ, kinh nghiệm công tác chưa nhiều nên ngoài việc tra cứu đổi kiến thức chúng tôi thường xuyên yêu cầu cán bộ phải nâng

cao nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh, coi người bệnh như người nhà của mình, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tạo điều kiện thuận lợi giúp người bệnh tiếp cận các dịch vụ y tế, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế. Với số lượng cán bộ, nhân viên lên đến hơn 1.000 người, trong đó nữ chiếm trên 70%, mỗi năm Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều mở các lớp tập huấn, tổ chức hội thi, lấy phiếu thăm dò để đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ y tế. Ngoài ra, Bệnh viện còn mời các giảng viên, chuyên gia tâm lý về nói chuyện chuyên đề đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh đối với cán bộ, nhân viên Bệnh viện. Bác sĩ Lương Hồng Thái, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện cho biết: Cùng với việc chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, hàng năm chúng tôi đều tổ chức lấy phiếu thăm dò ý kiến của bệnh nhân về phong cách, thái độ phục vụ qua đó rút kinh nghiệm để phục vụ người bệnh tốt hơn. Cuối năm 2016, Bệnh viện tổ chức lấy phiếu thăm dò bệnh nhân ngoài trú đánh giá về mức độ hài lòng đối với cán bộ, nhân viên Bệnh viện. Trong 128 phiếu có tới 90% cảm thấy hài lòng về phong cách phục vụ của cán bộ y tế.

Những năm qua, thực hiện Quyết định số 2151 của Bộ Y tế về thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh đã có những tác động tích cực, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ y tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

NGUYỄN CƯỜNG



Cán bộ Khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) hướng dẫn người nhà bệnh nhân.

Mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở Thái Học

Thái Học (Thái Thụy) nhiều năm qua được ví như xã "hạnh phúc" bởi số vụ ly hôn thấp, người sinh con thứ ba hầu như không có. Đạt được kết quả trên không thể không nhắc đến việc làm tốt công tác gia đình của địa phương, đặc biệt là hiệu quả mà mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc mang lại.

Thái Học là xã thuần nông, đời sống người dân còn gặp không ít khó khăn, tuy nhiên văn hóa gia đình đã hình thành trong quan niệm của người dân nơi đây từ lâu đời. Ông Phạm Xuân Trường, cán bộ văn hóa xã cho biết: Người Thái Học vốn rất có ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Họ đề cao lối sống chung thủy, một vợ một chồng, việc thay chồng đối vợ được coi là chuyện không hay, trong gia đình nếu có mâu thuẫn cũng thường cố gắng giải quyết nội bộ hoặc nhờ người thân hòa giải chứ ít khi xảy ra tình trạng tan vỡ hôn nhân. Với quan niệm như vậy, việc thực hiện công tác gia đình tại địa phương có nhiều thuận lợi. Ngay từ năm 1994, khi Hội

Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp cùng Ban Văn hóa xã triển khai mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể hội viên. Đến nay, mô hình đã "phủ sóng" cả ba thôn trên địa bàn xã, thu hút hàng trăm chị em tham gia. Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Hiện nay, Hội có 674 hội viên, tỷ lệ tham gia mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc luôn đạt hơn 60%. Mỗi năm câu lạc bộ cũng như các chi hội tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ 4 kỳ. Thời gian qua, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt phong phú như tranh biện kiến thức về dân số - KHHGD, kiến thức về sức khỏe, nuôi dạy con cái cho phụ nữ, hướng dẫn tìm hiểu

Luật Hôn nhân và gia đình, các biện pháp, cách phòng tránh bạo lực gia đình, trợ giúp pháp lý cho hội viên hay phổ biến kinh nghiệm để trở thành người phụ nữ "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", phù hợp với phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Hàng năm, câu lạc bộ tổ chức cho các gia đình ký cam kết không sinh con thứ ba, kết hợp cùng gia đình và nhà trường, Công an xã tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn xã... Sau nhiều năm triển khai, mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở Thái Học đã phát huy hiệu quả trong việc xây dựng gia đình theo tiêu chí ấm

no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ. Các gia đình chú trọng việc nuôi dạy con cái khôn lớn, phát triển toàn diện thay vì chịu ảnh hưởng của các tư tưởng xã hội sai lệch. Tiêu biểu như gia đình chị Nguyễn Thị Lương ở thôn Đông, tuy chỉ sinh hai con gái nhưng chưa bao giờ anh chị cảm thấy kém may mắn so với những gia đình "có nếp có tẻ". Anh chị luôn tâm niệm dù trai hay gái khi các con chăm ngoan, học giỏi, hiểu thuận với mẹ cha thì sẽ hạnh phúc. Hiện tại anh chị hài lòng với cuộc sống gia đình có kinh tế ổn định, hai con đều là học sinh giỏi nhiều năm liền. Gia đình chị Phạm Thị Lý ở thôn Bắc lại là trường hợp khá đặc biệt. Bản thân chị Lý là người sinh con thứ ba và từng

có tư tưởng phải sinh bằng được con trai để "nối dõi tông đường" nhưng sau khi được cán bộ hội người dân, các thành viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc trao đổi, tâm sự, phổ biến kiến thức chị đã thay đổi suy nghĩ, hiện chị chỉ là chủ hộ phó chi hội phụ nữ thôn, một thành viên tích cực, có nhiều đóng góp trong việc kêu gọi chị em thực hiện KHHGD, không sinh con thứ ba, chung sức xây dựng gia đình ấm no,

hạnh phúc. Anh Đỗ Văn Mạnh, chồng chị Lý chia sẻ: Từ khi vợ tôi tham gia các hoạt động của câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, cuộc sống gia đình cũng có những thay đổi nhất định. Mặc dù trong đời sống mẫu thuẫn vợ chồng là không thể tránh khỏi nhưng nhờ những kinh nghiệm được học hỏi từ câu lạc bộ chúng tôi có những cách ứng xử phù hợp hơn với nhau, biết cách xử lý các tình huống một cách

hợp lý, vì thế cuộc sống gia đình trở nên vui vẻ hơn, đầm ấm hơn. Tôi rất ủng hộ việc tham gia câu lạc bộ. Mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc là việc làm thiết thực, ý nghĩa mà xã Thái Học là một điển hình trong việc áp dụng thành công. Hy vọng trong thời gian tới mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng xã hội ngày thêm hạnh phúc.

THẢO TIẾN



Phụ nữ Thái Học thi đua phát triển kinh tế.

Ảnh: TRẦN TUẤN